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รายงานการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม 

คร้ังท่ี 7/๒๕๖4 

วันพุธท่ี 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. เปนตนไป 

ณ หองประชุมสะลวง ช้ัน 2 อาคารอํานวยการและบรหิารกลาง 

มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม ศูนยแมรมิ 
----------------------------------- 

 

ผูมาประชุม 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

2. วาที่รอยตรอีานนท มะโนเมอืง กรรมการ 

3. นายธรีพงศ เตชาต ิ กรรมการ 

4. นายทววีัฒน หนักแนน กรรมการ 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการ 

6. นายอุดมศักดิ์ ปญญาอนิทร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

7. นางชลธชิา ชัยสุวรรณ ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูมาประชุม (ผานสื่ออเิล็กทรอนิกส) 

1. นายยงยุทธ แสนใจพรหม กรรมการและ 

   รองประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

2. อาจารยตุลยนุสรญ สุภาษา กรรมการ 

   รองประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

3. อาจารยกติตนิันท หอมฟุง กรรมการ 

4. อาจารยวชิรนนท แกวตาป กรรมการ 

5. อาจารย ดร.สุดารัตน แสงแกว กรรมการ 

6. อาจารย ดร.กันยารัตน รนิศรี  กรรมการ 

7. อาจารยพัฒนนิทร ศุขโรจน  กรรมการ   

8. ผูชวยศาสตราจารยชัยรัตน นทปีระสทิธพิร  กรรมการ 

9. อาจารย ดร.กมล สนทิธรรม กรรมการ 

10. นางสาวฉัตราภรณ กาว ี กรรมการ   

11. นายภาสกร แหงศักดิ์ศรี กรรมการ 

12. นายอานนท ผัดแปง กรรมการ 

13. นายธนะโชค สันตสวัสดิ ์ กรรมการ 

 

เอกสารหมายเลข ๒.๑ 
สภาคณาจารยและขาราชการรับรองรายงานประชุมฉบับน้ีแลว 

ในการประชุม คร้ังท่ี 8/2564 วันท่ี 24 พฤศจกิายน 2564 
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ผูไมมาประชุม 

1. อาจารย ดร.กฤต พันธุปญญา กรรมการ  ตดิภารกจิ 
 

ผูเขารวมประชุม (ผานสื่ออเิล็กทรอนิกส) 

1. นางสาวกัลยกร สุสงิโสด ตัวแทนจากพนักงานราชการ 

 

เริ่มประชุมเวลา  13.0๐  น. 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม 

ไดแจงที่ประชุมวาการประชุมในครัง้นี้เปนการประชุมผานสื่ออเิล็กทรอนกิส ซึ่งดําเนนิการตามพระราชกําหนด 

วาดวย การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 จึงใหกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ

ทุกคนไดแสดงตนเพื่อเขาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตามลําดับ นับรวมแลวมีผูเขาประชุมทั้งหมด 

21 คน  

เมื่อกรรมการไดแสดงตนเพื่อเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสครบถวนทุกคนเปนที่

เรียบรอยแลว ประธานที่ประชุมกลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ

ประชุม ดังตอไปนี้ 

 

ระเบยีบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
 

1.1 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม 

แจงที่ประชุมทราบเกี่ยวกับงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มีมติอนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในการประชุม ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 

2564 แลวนั้น จึงแจงที่ประชุมใหทราบในสวนสรุปสาระสําคัญของงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 
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1.2 จํานวนนักศึกษาท่ีสมัครรอบพเิศษ CMRU Education Expo และชําระเงิน 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม 

แจงที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดมีการเปดรับสมัครนักศึกษา รอบพิเศษ 

CMRU Education Expo นั้น มีผูสมัครเขาศึกษารอบพิเศษ CMRU Education Expo จํานวนมากกวา 900 คน 

และชําระเงนิแลวมากกวา 800 คน 
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 

 

1.3 คําสั่งสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  

ท่ี 4/2564 เรื่อง แตงตั้งรองประธานสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชยีงใหม 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม 

แจงที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเรื่องสืบเนื่องจากที่ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ในคราวประชุม 

ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 วาระที่ 4.1  พิจารณาระดมความคิดการแตงตั้ง        

รองประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหอาจารยตุลยนุสรญ  สุภาษา เปน

รองประธานสภาคณาจารยและขาราชการจากสายวิชาการ ซึ่งไดจัดทําเปนคําสั่งสภาคณาจารยและ

ขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่ 4/2564 เรื่อง แตงตั้งรองประธานสภาคณาจารยและ

ขาราชการ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหมเรยีบรอยแลว 
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

2.1 รายงานการประชุมคร้ังที่ 6/2564 วันท่ี 8 กันยายน 2564 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม 

มอบหมายให ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา  ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการแจงรายงาน

การประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 8 

กันยายน 2564 เพื่อนําเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมรายละเอียดตาม

เอกสารรายงานการประชุม  
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ท่ีประชุมรวมกันพจิารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

แกไขครัง้ที่และวันที่ในวาระ 2.1  

จาก ครัง้ที่ 4/2564 วันที่ 16 มถิุนายน 2564  

เปน ครัง้ที่ 5/2564 วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 
 

มตท่ีิประชุม 

รับรองรายงานการประชุมโดยแกไขตามขอเสนอแนะ 

 

ระเบยีบวาระท่ี ๓ เรื่องสบืเน่ือง 
 

3.1 รายงานผลการประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาทของบุคลากรกับการพัฒนา  

  มหาวทิยาลัยในยุคการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันดานเทคโนโลยี 

  ไทยแลนด 4.0 (Disruptive Technology Thailand 4.0) (ฉบับปรับปรุง) 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม 

กลาวถึงเรื่องสืบเนื่องจากที่สภาคณาจารยและขาราชการ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 8 

กันยายน 2564 พิจารณารายงานผลการประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาทของบุคลากรกับการพัฒนา

มหาวิทยาลัยในยุคการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันดานเทคโนโลยีไทยแลนด 4.0 (Disruptive 

Technology Thailand 4.0) และไดมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง จึงนําเสนอกรรมการเพื่อพิจารณา

ฉบับปรับปรุงนี้ โดยหากไมมีเพิ่มเติมแกไข ในสวนสถิติและการอภิปรายเมื่อ อาจารย ดร.กมล  สนิทธรรม 

ไดตรวจสอบใหถูกตองตามหลักเรียบรอยแลว จะจัดทําเปนฉบับสมบูรณนําสงรายงานตออธิการบด ี

และเผยแพรตอสาธารณะชนตอไป 
 

ท่ีประชุมรวมกันพจิารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

- 
 

มตท่ีิประชุม 

๑) เห็นชอบรูปแบบรายงานตามที่เสนอ 

๒) นําสงรายงานตออธกิารบด ีและเผยแพรตอสาธารณะชน 

๓) มอบอาจารย ดร.กันยารัตน รินศรี และทีมงานพิจารณาสังเคราะหประเด็น           

ที่ผูเขารวมตองการใหดําเนนิการ โดยนํามาเสนอที่ประชุมพจิารณาในโอกาสตอไป 
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3.2 ความคืบหนาการดําเนินการคณะอนุกรรมการจัดทําผลงาน 

  ทางวชิาการของบุคลากรท้ังสายวชิาการและสายสนับสนุน 
  

อาจารย ดร.สุดารัตน  แสงแกว ประธานอนุกรรมการจัดทําโพล แจงที่ประชุมเกี่ยวกับความคืบหนา

การดําเนนิการคณะอนุกรรมการจัดทําผลงานทางวิชาการของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 

ซึ่งไดจัดทําสรุปผลการสํารวจปญหาอุปสรรคในการเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย

สายสนับสนุน เรยีบรอยแลว ในสวนของสายวิชาการยังไมไดดําเนินการตอ เนื่องจากขอเก็บขอมูลจาก

การรวมพิจารณาระดมความคิดผลกระทบจากบันทึกขอความ เรื่อง แจงวันที่ครบกําหนดการยื่นขอ

กําหนดตําแหนงวชิาการของพนักงานมหาวทิยาลัยสายวชิาการ ในวาระที่ 4.1 นี้กอน 
 

ท่ีประชุมรวมกันพจิารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

- 
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 

 

3.3 ความคืบหนาการดําเนินการคณะอนุกรรมการการศึกษาขอบังคับ ระเบยีบ 

ประกาศของมหาวทิยาลัย 
 

 ผูชวยศาสตราจารยชัยรัตน  นทีประสิทธิพร ประธานอนุกรรมการการศึกษา ระเบียบ ประกาศ

มหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมทราบความคืบหนาการดําเนินการคณะอนุกรรมการการศึกษาขอบังคับ 

ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย สืบเนื่องจากที่สภาคณาจารยและขาราชการ ในคราวประชุมครั้งที่ 

6/2564 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะในการจับประเด็นใหชัดเจนและแยกตรง

กับงานของมหาวิทยาลัย 4 ดาน โดยพิจารณาวาแตละประเด็นเกี่ยวของกับกฎหมายอะไรบาง ตรงกับ

กฎหมายขอไหน เกี่ยวของอยางไร อนุกรรมการการศึกษา ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยจึงไดมีการประชุม 

ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ที่ประชุมอนุกรรมการฯ ไดหารือรวมกันพิจารณาประเด็น 

ที่ควรนํามาศึกษาเพื่อแกไขเปนการเรงดวนกอน ซึ่งประเด็นที่นาสนใจในเบื้องตนนี้คือเรื่องเกี่ยวกับการ     

มสีวนรวมของบุคลากรมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหมวาปจจุบันมีมากนอยเพียงใด ยกตัวอยางเชน เรื่องการ

ไดมาซึ่งตําแหนงคณบดีในปจจุบัน ซึ่งแตกอนบุคลากรมีสวนรวมในการเลือกตั้ง แตปจจุบันใชวิธีการ          

สรรหาแตงตั้ง โดยอนุกรรมการฯจะศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการมีสวนรวมของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหมตอเรื่องตางๆ ของมหาวิทยาลัยจากขอมูลผลการวิจัยที่เคยมีผูไดจัดทําไวแลวนํามาสังเคราะห 

รวมถึงสํารวจเพิ่มเติมในสวนที่ตองการขอมูลเพิ่ม ผนวกกับการศึกษาระเบียบที่เกี่ยวของ วิเคราะหจัดทํา

เอกสารเชิงหลักการเพื่อนําเสนอการปรับปรุงตอไป 

 และเนื่องจากผูชวยศาสตราจารยชัยรัตน  นทีประสิทธิพร จะลาศึกษาตอ จึงขอความอนุเคราะห 

อาจารยตุลยนุสรญ  สุภาษา เปนประธานอนุกรรมการการศึกษา ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัย แทนเพื่อ

ดําเนนิการในสวนนี้ตอไป 
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ท่ีประชุมรวมกันพจิารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

- 
 

มตท่ีิประชุม 

1) รับทราบความคืบหนาการดําเนินการคณะอนุกรรมการการศึกษาขอบังคับ ระเบียบ 

ประกาศของมหาวทิยาลัย และคณะอนุกรรมการฯ ดําเนนิการตามขอเสนอแนะ 

2) ทีมเลขานุการจัดทําคําสั่งเปลี่ยนแปลงประธานอนุกรรมการการศึกษาขอบังคับ 

ระเบยีบ ประกาศของมหาวทิยาลัย 

 

3.3 ความคืบหนาการดําเนินการคณะอนุกรรมการกจิกรรมสัมพันธ 

  และเครอืขาย 
 

 วาที่รอยตรีอานนท  มะโนเมือง ประธานอนุกรรมการกิจกรรมสัมพันธและเครือขาย นําเสนอที่

ประชุมทราบความคืบหนาการดําเนินการคณะอนุกรรมการกิจกรรมสัมพันธและเครือขายวาเนื่องจาก

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) จึงทําใหไมสามารถ

ดําเนินการสรางเครือขายโดยการเดินทางไปรวมประชุม หรือการไปศึกษาดูงานได ในสวนการ

ประชาสัมพันธหากมีประเด็นเรงดวนสามารถติดตอโดยตรงเพื่อใหประชาสัมพันธไปยังเครือขายตางๆ 

ไดทันท ีทัง้นี้มแีนวคดิที่จะสรางชองทางในการตดิตอประสานงานหนวยงานภายในที่รวดเร็วขึ้น 
 

ท่ีประชุมรวมกันพจิารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1) ในเว็บไซตของสภาคณาจารยและขาราชการควรมีการแจงชองทางการติดตอ

โดยตรง ซึ่งระบุขอความวาขอมูลที่ติดตอมายังสภาคณาจารยและขาราชการจะเปนความลับเพื่อสราง

ความไววางใจแกผูที่ตองการตดิตอสงขอมูล 

2) เมื่อมีขอซักถามจากประชาคมในชองทางการติดตอในกลุมไลนมอบหมายใหรอง

ประธานสองทาน และกรรมการทุกทานชวยตอบคําถามในสวนสายงานของตน หากขอคําถามใดไม

แนใจวาจะตอบอยางไรใหแจงวาจะไปหาขอมูลนํามาแจงใหทราบในภายหลัง โดยนํามาพูดคุยสอบถาม

ชวยกันหาขอมูลภายในกลุมของกรรมการ รวมทั้งประธานอาจจะเปนผูนําไปตอบช้ีแจงเอง เพื่อสราง

ความสบายใจแกผูสอบถาม สรางการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นของประชาคม และสรางความ

เช่ือม่ันวาสภาคณาจารยและขาราชการสามารถเปนที่พึ่งใหกับประชาคมไดอยางแทจริง 
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบความคืบหนาการดําเนินการคณะอนุกรรมการการศึกษาขอบังคับ ระเบียบ 

ประกาศของมหาวทิยาลัย และคณะอนุกรรมการฯ ดําเนนิการตามขอเสนอแนะ 
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ระเบยีบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 
 

4.๑ พจิารณาระดมความคิดผลกระทบจากบันทึกขอความ เรื่อง แจงวันท่ีครบ 

 กําหนดการยื่นขอกําหนดตําแหนงวชิาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวชิาการ 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม 

ขอรวมวาระที่ 4.2 พิจารณาระดมความคิดการศึกษากรณีตัวอยางการทําสัญญาจางของพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆ เปนวาระเดียวกับวาระที่  4.1 นี้ และมอบให                  

อาจารยกิตตินันท  หอมฟุง กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ เสนอที่ประชุมรวมกันระดมความคิด 

ผลกระทบจากบันทึกขอความ เรื่อง แจงวันที่ครบกําหนดการยื่นขอกําหนดตําแหนงวิชาการของ

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยกองบริหารงานบุคคล      

มีหนังสือบันทึกขอความ ที่ อว 0612.01.05/... ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เรื่อง แจงวันที่ครบกําหนด 

การยื่นขอกําหนดตําแหนงวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ โดยระบุใหดําเนินการยื่นขอ

กําหนดตําแหนงวิชาการภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 หากเกินกวาระยะเวลาที่กําหนดจะไมมีสิทธิ

ไดรับการพจิารณาเลื่อนคาจางประจําป วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เปนตนไป จึงมีประเด็นพิจารณาระดม

ความคดิ 3 ประเด็น ดังนี้ 

1) ผลกระทบที่เกดิขึ้นตอบุคคล หลังจากมบีันทกึแจงเตอืนฯ ออกมา 

2) วเิคราะหถงึความไมสําเร็จตามที่ผูบรหิารมหาวทิยาลัยคาดหวัง 

3) ขอเสนอแนะเพื่อบรรเทาปญหาดังกลาว 
 

ท่ีประชุมรวมกันพจิารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1) มหาวิทยาลัยควรมีการสํารวจวาอาจารยมีปญหาอุปสรรคอะไรที่ทําใหไมสามารถ

ดําเนินการขอยื่นกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และควรมีขั้นตอน หลักการที่เปนแนวทางที่สนับสนุน

ชวยเหลือใหการดําเนินการของผูที่อยูระหวางการขอยื่นกําหนดตําแหนงทางวิชาการแลวเสร็จอยางมี

คุณภาพภายในระยะเวลาที่กําหนด 

2) ขอมูลจากตัวอยางการทําสัญญาจางของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏอื่นๆ จะเห็นวาไดมกีารยกเลกิหรอืปรับปรุงวธิกีารกําหนดเชนนี้แลว 

3) การบรหิารจัดการของมหาวทิยาลัยไมสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาอาจารย เชน 

มหาวิทยาลัยตองการใหอาจารยทําตําแหนงวิชาการเพิ่มขึ้น แตเนื่องจากตองการลดจํานวนการจาง

อาจารยพเิศษทําใหอาจารยประจําตองมภีาระงานสอนเพิ่มขึ้น ซึ่งการมภีาระงานสอนเพิ่มขึ้นนั้นกระทบ

ตอการดําเนนิการทําผลงานเพื่อยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และอาจเกิดปญหากับคุณภาพการ

เรียนการสอน ในกรณีที่อาจารยผูที่ภาระงานไมครบตองไปสอนวิชาที่เปน GE เพิ่มเติมใหครบตาม

เกณฑภาระงานสอน แตวชิา GE ไมสอดคลองหรอืไมตรงกับความรูของอาจารยผูสอน 
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4) อนาคตมหาวิทยาลัยอาจมีการกําหนดระยะเวลาใหสายสนับสนุนตองทําผลงาน

เลื่อนระดับตําแหนงดังเชนสายวชิาการ ดังนัน้สายสนับสนุนควรมกีารดําเนนิการทําเตรยีมไวเชนกัน 

5) ควรมีการกระตุนสงเสริมสนับสนุนในเชิงบวกใหอาจารยมีการจัดทําผลงานวิชาการ 

ไมควรเปนการออกขอกําหนดที่ทําใหเกดิความรูสกึเชิงลบตอขวัญกําลังใจของผูปฏบิัติ 

6) เงื่อนไขระยะเวลาการทําผลงานวชิาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม กําหนดไว

ที่ 7 ป เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และราชภัฏพิบูลสงคราม กําหนดไวเกิน 10 ปขึ้นไป 

จึงควรมกีารทบทวนวาการกําหนดระยะเวลาดังกลาวโดยนําตนแบบมาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหมซึ่งมี

นโยบายที่เนนใหเปนมหาวทิยาลัยแหงการวิจัย แตบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนมหาวิทยาลัยแหง

การสอน ภาระการสอนจึงมีมาก การกําหนดระยะเวลาจึงควรปรับใหเหมาะสมกับบริบทที่แตกตางกัน

นี้หรอืไม  

7) ควรหาขอมูลเพิ่มเตมิในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหง และศึกษาระเบียบ

ใหญที่เกี่ยวของวาไดกําหนดเกี่ยวกับเรื่องนี้อยางไรบาง รวมถึงความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ

ทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนี้ นํามาประกอบเปนขอมูลอางอิงในการนําเสนอมหาวิทยาลัยใหมีการทบทวน

เปลี่ยนแปลงการกําหนดระยะเวลาดังกลาว 

8) รวมกันศกึษาขอมูล เสนอความคดิเห็นเพื่อหาทางออกที่เปนประโยชนทัง้สองฝาย  

9) สภาคณาจารยและขาราชการควรจัดทําเปนโพลสํารวจเรื่องนี้ แตการสํารวจตองมี

ตนแบบความคิดที่ทางสภาคณาจารยและขาราชการไดตกผลึกกอน วาแนวทางใดที่เปนทางออกที่ดี

ที่สุดโดยกอใหเกิดประโยชนทั้งสองฝาย โดยกระจายแนวความคิดใหทั่วถึงใหประชาคมไดทําความ

เขาใจกอนที่จะทําการสํารวจ  

10) ขอมูลจาการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาจารยสามารถลา

หนึ่งปเพื่อจัดทําผลงานสําหรับยื่นขอกําหนดตําแหนงวิชาการ ระดับ ผูชวยศาสตราจารย โดยไดรับ

เงินเดือนเต็มแตไมไดเลื่อนขั้น และตองมีการสงงานจริง และการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย ไดสอบถามการยื่นขอกําหนดตําแหนงวชิาการ ระดับ ผูชวยศาสตราจารยเมื่อครบหาป พบวา

มีระบบดูแลอาจารยผูยื่นขอกําหนดตําแหนงที่มีประสิทธิภาพ ทําใหสามารถขอกําหนดตําแหนงได

สําเร็จทุกคน หากเปนไปไดจึงขอเสนอใหถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงาน โดยนําระบบที่สรางขวัญ

และกําลังใจ จูงใจใหคนทําผลงานทางวิชาการมาพิจารณาใหตรงกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหมเพื่อนําเสนอในการปรับปรุงเรื่องนี้ตอมหาวทิยาลัยตอไป 

11) มหาวิทยาลัยควรจัดศูนยเฉพาะกิจ มีระบบแกไขการสงงาน ปรับแกงาน เพื่อให

ผลงานผานการประเมิน ทําระบบใหติดตองาย มีเจาหนาที่ประจําศูนย มีการจัดอบรมฯ มีสื่อออนไลน

ใหความรูในการขอตําแหนงวิชาการ มีกิจกรรมอยางตอเนื่องกระตุนใหอาจารยเขารวมอยากทําผลงาน 

ใหดูวาเปนเรื่องงาย และมหาวิทยาลัยคอยชวยสนับสนุนเสมอ ซึ่งที่ผานมาใชระบบคณะตรวจสอบดูแล 

แตความแมนยํา ยังไมเทาเจาหนาที่โดยตรง ควรมีตัวอยางการเขียนแบบฟอรมที่ถูกตองใหอาจารย ซึ่ง

จะชวยใหไมตองแกไขแบบฟอรมหลายครัง้ 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ที่ 7/๒๕๖4 วันพุธท่ี 20 ตุลาคม ๒๕๖4 

 

12) การขอทุนเพื่อทําการวิจัยซึ่งอาจารยก็ไมสามารถขอทุนไดตลอด จึงคิดวาหาก

ยดืหยุนโดยการใชงานวชิาการอยางอื่นยื่นแทนงานวจัิยไดหรอืไม 
 

มตท่ีิประชุม 

1) ใหกรรมการทัง้สายวชิาการและสายสนับสนุนเขยีนความคดิเห็นเกี่ยวกับ 3 ประเด็น  

2) นํา 3 ประเด็นดังกลาวขอความคดิเห็นจากเพื่อนรวมงานและประชาคม 

3) สงความคิดเห็น 3 ประเด็นมายังทีมเลขาภายในวันที่  1 พฤศจิกายน 2564      

โดยมอบทมีเลขาสังเคราะหนํามาพจิารณาในการประชุมครัง้ตอไป 

 

ระเบยีบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

5.1 รายงานงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 สํานักงานสภาคณาจารยและขาราชการ 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา  ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารยและ

ขาราชการ นําเสนอที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายงานงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สํานักงานสภาคณาจารยและขาราชการ รายละเอยีดดังนี้ 

1. สํานักงานไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น 605,600.00 บาท 

2. สํานักงานไดมีการโอนออกคืนใหมหาวิทยาลัย จํานวน 392,751.00 บาท 

3. สํานักงานไดเบิกจายงบประมาณ (วันที่ 1 ตุลาคม - 30 กันยายน 2564)  

จํานวนทัง้สิ้น 204,894.00 บาท คงเหลือ 7,955 บาท  
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 

 

5.2 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 สํานักงานสภาคณาจารยและขาราชการ 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา  ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารยและ

ขาราชการ นําเสนอที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการไดรับงบประมาณของสํานักงานสภาคณาจารยและ

ขาราชการ ประจําปงบประมาณ 2565 โดยสํานักงานสภาคณาจารยและขาราชการไดรับจัดสรร

งบประมาณจํานวนทั้งสิ้น 514,900 บาท โดยแบงเปนงบประมาณแผนดิน 45,000 บาท และ

งบประมาณเงินรายได 469,900 บาท  
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ที่ 7/๒๕๖4 วันพุธท่ี 20 ตุลาคม ๒๕๖4 

 

ระเบยีบวาระท่ี 6 เรื่องอื่นๆ 
 

6.1 การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักศึกษาบุคลากร และทุนการศึกษา 
 

อาจารยกิตตินันท  หอมฟุง นําเสนอที่ประชุมหารือเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพรางกายและ

สุขภาพจิตของนักศึกษาและบุคลากร เนื่องจากสถานการณในปจจุบันซึ่งเกิดการแพรระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ซึ่งขณะนี้ไมทราบวานักศึกษาบุคลากรไดรับการฉีดวัคซีน

และไมไดรับการฉีดวัคซีนเปนจํานวนเทาไหร รวมถึงเรื่องสุขภาพจิตซึ่งมีภาวะผูที่ปวยเปนโรคซึมเศรา

เพิ่มขึ้นจํานวนมาก อีกทั้งทําใหเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา มหาวิทยาลัยควรมีการสํารวจเชิงรุก        

โดยประสานกับหนวยงานทั้งที่ เปนหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของใหความ

ชวยเหลอืในเชิงรุก ทัง้เรื่องสุขภาพกายสุขภาพจิต และการใหทุนการศกึษา 
 

มตท่ีิประชุม 

ประธานสภาคณาจารยและขาราชการรับไปพูดคุยประสานกับกองพัฒนานักศึกษา และ

กองบรหิารงานบุคคล 

 

6.2 การยายสังกัดในมหาวทิยาลัยราชภัฏ และระเบยีบท่ีเกี่ยวของ 
 

อาจารย ดร.กฤต  พันธุปญญา ฝากประเด็นหารือเกี่ยวกับเรื่องการยายสังกัดในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ และระเบียบที่เกี่ยวของ ซึ่งประธานสภาคณาจารยและขาราชการไดฝากประเด็นนี้ใหทาง

คณะอนุกรรมการศึกษาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย นําไปศึกษาขอมูลเพื่อเปน

ประเด็นในการพจิารณาตอไป 
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 

 

6.3 กําหนดการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการคร้ังตอไป 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา  ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารยและ

ขาราชการ นําเสนอที่ประชุมรวมกันกําหนดการประชุม โดยเบื้องตนไดกําหนดใหจัดการประชุมในทุก

วันพุธที่ 2 ของเดอืน ซึ่งในการประชุมครัง้ตอไป คอืวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564  
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 

 

 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ที่ 7/๒๕๖4 วันพุธท่ี 20 ตุลาคม ๒๕๖4 

 

เลกิประชุมเวลา  ๑6.3๐  น. 

 

 

ชลธชิา  ชัยสุวรรณ 

(นางชลธิชา   ชัยสุวรรณ) 

ผูชวยเลขานุการสภาคณาจารยและขาราชการ 

ผูจดบันทกึรายงานการประชุม 

 

กาญจนา  ทองบุญนาค 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา   ทองบุญนาค) 

กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารยและขาราชการ 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

  

  

 


